
Ed. 63. Fyrirspurn
til atvinnum álaráðherra um talstöðvar í fiskiskipum o. fl.

F rá Jóhanni Jósefssyni.

Hvað hefir ríkisstjórnin gert til þess að koma í framkvæmd ályktun efri deildar 
Alþingis frá síðasta þingi um lækkun leigu á talstöðvum í fiskiskipum  o. fl.?


